

Số:236/KH-UBND

Liên Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2019

KẾ HOẠCH

Ứng dụng CNTT trong hoạt động của UBND cấp xã năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số: 3517/KH-UBND-VH, ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước huyện Đức Thọ năm 2020.

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin, Luật giao dịch điện tử, Nghị định số: 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Quyết định số: 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam thành nước mạnh về CNTT-TT". Các bản chỉ đạo ứng dụng phát triển CNTT của Tỉnh như: Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Hà Tĩnh định hướng đến năm 2020.

Quyết định số: 28/2018/QĐ-TTg, ngày 12/7/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Các văn bản của huyện như Quyết định số: 3982/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 về việc ban hành Đề án phát triển CNTT giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Căn cứ điều kiện kinh tế, xã hội, tình hình phát triển của địa hương trong quá trình CCHC, ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN cấp xã. Nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, kết nối liên thông, trao đổi thông tin giữa các CQNN các cấp.

UBND xã Liên Minh báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2019 và xây dựng Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của UBND cấp xã năm 2020

1. Kết quả ứng dụng CNTT năm 2019:

1.1 Về hạ tầng kỹ thuật

Năm 2019, căn cứ kế hoạch rà soát và tình hình thực tế của hệ thống hạ tầng ứng dụng CNTT cấp xã, UBND xã đã thực hiện nâng cấp, sửa chữa và bổ sung mới, thay thế một số linh kiện máy tính đã hư hỏng. Cụ thể, sửa chữa thường xuyên: 05 máy tính; 03 máy in, Mua mới 04 máy tính.

Năm 2019, UBND xã phối hợp với các đơn vị kỹ thuật đã tiến hành bố cấp và kiểm tra thay thế hệ thống đường dây mạng tại trụ sở UBND xã đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn mạng; Lắp mới 02 phòng; bổ sung tại hệ thống mạng tại Nhà văn hóa đa năng xã và phòng giao dịch 1 cửa cấp xã.

Tổng số máy tính trong cơ quan đến thời điểm báo cáo: 19 máy, số máy in 9 máy, bình quân số máy phục vụ trên mỗi phòng ban chiếm tỷ lệ 90%.

Căn cứ vào kế hoạch ra soát định kỳ, phối hợp với cán bộ kỹ thuật thường xuyên sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống đường dây mạng Lan tại cơ quan và hệ thống mạng internet tại trụ sở. (đảm bảo hoạt động ổn định- kiểm tra đột xuất và định kỳ 3 tháng/lần).

1.2 Về trình độ sử dụng vi tính.

Số lượng cán bộ, công chức toàn cơ quan có 29 đồng chí, trong đó tỷ lệ cán bộ, công chức lao động thành thạo và hiểu biết về máy vi tính chiếm tỷ lệ 95%, tỷ lệ cán bộ chưa thành thạo máy tính chủ yếu là cán bộ nhiều tuổi chiếm dưới 5%. Tỷ lệ cán bộ theo các chức danh quy định đạt tỷ lệ thành thạo vi tính 100%.

100% các chức danh theo quy định đã được cấp chứng chỉ tin học theo quy định của Bộ CNTT, do đơn vị trung tâm CNTT tỉnh cấp chứng chỉ.

Các văn bản cấp xã và trình cấp huyện đều được đánh máy và đúng trình tự thủ tục văn bản theo thể thức VBHC.

Các bộ phận giao dịch qua mạng cá nhân, mạng liên ngành và trang thông tin điện tử hscvdt.hatinh.gov.vn:8083; Mail.hatinh.gov.vn.

Các ngành chuyên môn sử dụng các phần mềm công nghệ chuyên ngành như: Kế toán, tài chính: Bombo; misa..., Nội vụ - tư pháp- LĐTBXH: phần mềm QLTT trẻ em tại cơ sở ; phần mềm cung lao động; phần mềm chữ ký số BHHH-BHYT... Tư pháp hộ tịch: phần mềm khai sinh khai tử; địa chính: phần mềm TMV...; VH-XH: truyền thanh cơ sở...

1.3 Chất lượng hoạt động CNTT cấp xã.

Chất lượng trang thông tin điện tử Mail hatinh: Tốt

Đánh giá chất lượng hscvdt.hatinh.gov.vn:8083: Tốt

Trong quá trình hoạt động, hàng năm UBND xã đều ban hành quy chế quản lý CNTT của cơ quan, chấp hành việc khai thác dữ liệu mạng an toàn, đạt chất lượng.

Chế độ báo cáo liên quan đến hoạt động CNTT trong năm đầy đủ, đúng tiến độ thời gian quy định.

Hoàn thành đào tạo cấp chứng chỉ cho 18 chức danh cán bộ công chức đạt theo quy định tiêu chí số 8: Thông tin truyền thông.

100% các chức danh theo quy định đã có chứng chỉ tin học theo quy định của Bộ CNTT.

Trang web của xã Liên Minh: <http://xalienminh.gov.vn>: hoạt động tốt, cập nhật thường xuyên

Phần mềm dịch vụ công liên thông dịch vụ công trực tuyến: (<http://dvductho.hatinh.gov.vn/>) hoạt động tốt.

Trang Web xalienminh.hatinh.gov.vn liên kết hoạt động tốt với Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ (<http://Ductho.hatinh.gov.vn/>)

1.4 Kinh phí thực hiện trong năm 2019

Nguồn ngân sách chi cho hạ tầng kỹ thuật CNTT và các nội dung khác năm 2019: 60.000.000 đ (Sáu mươi triệu đồng).

Nguồn hỗ trợ khác: 20.000.000 đ (hai mươi triệu đồng).

2. Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của UBND cấp xã năm 2020

a. Phân công nhiệm vụ của Cán bộ chuyên trách CNTT xã tham mưu UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trên lĩnh vực CNTT theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan phối hợp.

Tổ chức, theo dõi và tổng hợp báo cáo về hoạt động lĩnh vực CNTT cấp xã

Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực CNTT theo quy định.

Tham mưu xây dựng kế hoạch và các báo cáo về ứng dụng CNTT hàng quý và hàng năm theo quy định.

b. Xây dựng kế hoạch Tài chính, lập dự toán ngân sách hàng năm và các cơ chế tài chính đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT phục vụ cho hoạt động CNTT theo quy định của Luật Ngân sách và hướng dẫn liên ngành số: 1167/HDLN-STC-STTTT ngày 21/07/2008 của Sở tài chính và Sở Thông tin truyền thông.

c. Kế hoạch cụ thể trong năm 2020

Tăng cường tuyên truyền và áp dụng theo quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Tham mưu phổ biến, tuyên truyền giáo dục nội quy quy định trong lĩnh vực CNTT truyền thông .

Phát triển ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cấp xã đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch, thuận lợi, công khai cho người dân.

Đảm bảo văn phòng điện tử và thư điện tử được thông suốt, nhanh gọn.

Tổ chức cho cán bộ, CNVCLĐ học tập, bồi dưỡng, đào tạo kiến thức về CNTT, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách CNTT đảm bảo theo quy định.

Báo cáo chất lượng hoạt động CNTT theo quy định đầy đủ.

Báo cáo, đề xuất hỗ trợ mua sắm trang thiết bị máy tính, CNTT cho cơ quan, các ngành khi cần thiết.

Thực hiện các nội dung báo cáo liên quan đến lĩnh vực CNTT

Triển khai các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực CNTT.

Ngoài ra, phối hợp với bộ phận 1 cửa áp dụng một cửa liên thông sử dụng phần mềm một cửa trên hệ thống kết nối mạng trên cổng thông tin điện tử

[Http://cchc.hatinh.gov.vn](http://cchc.hatinh.gov.vn) ; <http://mail.hatinh.gov.vn> và một số phần mềm khác như của truyền thanh, lao động TBXH; tư pháp, nội vụ, tài chính, địa chính

d. Mục tiêu

Bảo đảm các ứng dụng CNTT trong cơ quan từng bước được triển khai một cách đồng bộ và thực hiện nghiêm túc, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành trong nội bộ cơ quan.

Đảm bảo hệ thống văn bản được lưu hành qua hệ thống hồ sơ công việc và Mail hatinh kịp thời, đầy đủ. Phần đầu 70 % văn bản cấp xã được trao đổi trực tuyến trong nội bộ và giữa cơ quan các cấp, tiến tới không chuyển văn bản giấy (trừ văn bản mật và tối mật)

Hệ thống mạng Lan kết nối Internet ổn định, phục vụ tốt cho hoạt động các phòng ban.

Kịp thời tham mưu các nội dung trong nâng cấp hạ tầng cơ sở CNTT.

Đảm bảo 100 % cán bộ, CNVCLĐ hiểu biết và thành thạo sử dụng máy vi tính.

100% cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về CNTT theo đúng quy định.

Bổ sung và thay thế hệ thống máy tính, các phương tiện kỹ thuật khác phục vụ công việc chuyên môn đảm bảo.

3. Giải pháp

3.1 Giải pháp kinh tế

Xây dựng kế hoạch hàng năm cho chi ngân sách cho hoạt động CNTT vào dự toán chi thường xuyên của UBND xã.

Huy động và đề xuất kinh phí hỗ trợ từ các nguồn, từ các cấp Tỉnh, huyện...

3.2 Giải pháp triển khai

Triển khai chương trình ứng dụng CNTT gắn với chương trình CCHC, kế hoạch chính phủ điện tử của Tỉnh và quá trình thực hiện ISO 9000.

Căn cứ Kế hoạch số: 3517/KH-UBND-VH, ngày 29/10/2019 của UBND huyện Đức Thọ về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước huyện Đức Thọ năm 2020.

Đầu tư đồng bộ cả về đạo tạo nhân lực và hạ tầng cơ sở CNTT.

Ứng dụng và tăng cường dịch vụ công trực tuyến cấp xã

3.3 Giải pháp tổ chức

Tập trung công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về CNTT cho CBCNVLĐ, tập trung tuyên truyền, phổ biến các chương trình, văn bản liên quan đến ứng dụng CNTT thông qua tập huấn, truyền thanh...

Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ phụ trách CNTT.

Nâng cao ý thức chấp hành quy chế CNTT và khả năng tìm tòi, sáng tạo, tự học tập của mỗi CBCNVCLĐ. Gắn với quyết định số: 07/2011/QĐ-UBND

ngày 25/5/2011 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong CQNN.

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số: 28/2018/QĐ-TTg, ngày 12/7/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

3.4 Giải pháp về hỗ trợ chính sách

Cán bộ chuyên trách CNTT đã có hỗ trợ nhưng ở mức còn thấp, và chế độ bồi dưỡng đào tạo còn ít, chưa thường xuyên nên cần tập trung đào tạo có chiều sâu.

Cần có chính sách hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng cơ sở CNTT đối với các xã có vùng ngoài đê.

3.5 Các giải pháp khác

Cần học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác và lĩnh vực CNTT giữa các cấp, các xã để đúc rút kinh nghiệm.

Tăng cường xã hội hoá các nguồn đầu tư cho hoạt động CNTT.

Gắn kết phát triển ứng dụng CNTT với chương trình CCHC giảm tải các thủ tục nhưng đảm bảo tính pháp lý, nhanh gọn, đầy đủ.

Tăng cường tuyên truyền các hình thức sử dụng dịch vụ công được cung cấp trực tuyến.

4. Kinh phí

Kế hoạch tài chính, lập dự toán ngân sách và các cơ chế tài chính đáp ứng yêu cầu hoạt động CNTT năm 2020

Dự trù nguồn kinh phí hoạt động CNTT năm 2020.

40.000.000 đ (Bốn mươi triệu đồng) (gồm sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực...các nội dung khác chi cho hoạt động CNTT).

Trên đây là đánh giá hoạt động Ứng dụng CNTT trong hoạt động của UBND cấp xã năm 2019 và Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của UBND cấp xã năm 2020 ./.

Nơi nhận:

- Phòng VH TT (KH);
- TT Đảng uỷ, HĐND(b/c);
- Đc Chủ tịch, P.Chủ tịch UBND;
- Ban tài chính, ngân sách;
- Lưu: VP UBND.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hoạt

